

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยอิสลามศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อที่ 1 : สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21

หัวข้อย่อย 1.1 : เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก

ชื่อแผนงาน :

(ภาษาไทย) การบูรณาการโครงการวิจัยการเพื่อยกระดับประชาชนจังหวัดชายแดนใต้สู่พลเมืองโลกและพลเมืองอาเซียน : รูปแบบและนวัตกรรม

(ภาษาอังกฤษ) : The Integration of Research Projects for the Enhancement of People in Southern Border Provinces toward Global Citizens and ASEAN : Model and Innovation.

หัวหน้าแผนงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปดุลอนิง สีอเต **เบอร์ติดต่อ :** 086-0897074

กรอบประเด็นของโจทย์วิจัย :

รูปแบบและนวัตกรรมการวิจัยเชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมและยกระดับขีดความสามารถของประชาชนจังหวัดชายแดนใต้สู่การเป็นพลเมืองโลกและพลเมืองอาเซียน โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความพร้อมและศักยภาพที่ครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินชีวิตที่มีการเชื่อมต่อกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและสังคมโลก เช่น ความพร้อมในด้านการเมืองและความมั่นคง การเติบโตและแข่งขันทางเศรษฐกิจ การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลกและอาเซียน สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับกับผลกระทบจากภายนอกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

จากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกในปัจจุบันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศไทย ได้แก่ 1) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ 2) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตของคน มีการแข่งขันแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นต้น 3) สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดำเนินชีวิต แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี 4) สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ 168 เป้าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้น 5) สถานการณ์ความ

มั่นคงโลกประเทศมหาอำนาจมีแนวโน้มใช้อำนาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากนี้การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอร์จะทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น

ดังนั้นการบูรณาการโครงการวิจัยการเพื่อยกระดับประชาชนจังหวัดชายแดนใต้สู่พลเมืองโลกและพลเมืองอาเซียน : รูปแบบและนวัตกรรม จึงกำหนดประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ในกรอบวิจัย 5 ประเด็น ดังนี้

- 1) แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ตลาดการเงินไร้พรมแดน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินหรือเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ และการเปิดเสรีทางการค้า
- 2) การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 3) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือกำลังคนเพื่อการประกอบอาชีพรูปแบบใหม่ที่มีเครือข่ายทั่วโลก หรือเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล
- 4) สถานการณ์ความมั่นคงโลกและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมไทย

กรอบเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัย

- 1) การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก การพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมตลาดการเงินไร้พรมแดนหรือเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการเงินฮาลาลไร้พรมแดน
- 2) การพัฒนารูปแบบและแนวทางเพื่อรองรับการเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น รูปแบบหรือแนวทางเพื่อรองรับผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย
- 3) การพัฒนานโยบาย รูปแบบ หรือแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมและพัฒนากำลังคนเพื่อการเป็นพลเมืองโลก การประกอบอาชีพรูปแบบใหม่ที่มีเครือข่ายทั่วโลก หรือเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล การถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการศึกษาต่างประเทศเพื่อสร้างพลเมืองโลก
- 4) การศึกษาแนวโน้มและพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ความมั่นคงโลกและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมไทย เช่น การเคลื่อนย้ายของผู้ย้ายถิ่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอร์ เป็นต้น